

## เทคนิคการสร้างความสำเร็จการทำงานด้วยหลักการ DEVELOP

ชีวิตของมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรา คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จในการทำงานเป็นหนึ่งในเป้าหมายของทุกคนที่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์เงินเดือน ... เหตุผลก็คงหนีไม่พ้นที่เราพยายามจะสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด แต่เราจะทำยังไงให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้ได้ นั่นก็คือการเลือกเทคนิคระหว่างทางเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน ดังนั้นในส่วนนี้จึงขอนำเสนอเทคนิคและวิธีการเพื่อการสร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยตัวเองตามหลักการง่าย ๆ ของ " D-E-V-E-L-O-P " ดังนี้



### D = Development

หัวใจไม่หยุดยั้งการพัฒนาผลงานและตนเองอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องบุคลิกภาพ พฤติกรรมหรือแม้แต่วิธีการทำงาน หาจุดแข็งและจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอ แล้วพยายามพัฒนาเพิ่มจุดแข็งตัวเองให้เด่นขึ้นและกล้าที่จะปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองให้ดีขึ้นด้วย

### E = Endurance

มุ่งมั่นความอดทนหนักเอาเบาสู้ เมื่อไรที่คุณมีความอดทนพอ ไม่ว่าจะป็นอดทนต่อคำพูด อดทนต่อพฤติกรรมที่สับสนประมาทจากคนอื่น และอดทนต่อความเครียดในการทำงาน คุณคนนั้นก็จะจัดการกับปัญหาที่เข้ามาทั้งเบาหรือหนักแบบที่ว่ากระโดดผ่านไปได้อย่างสบาย

Th.jobsdb.com. ๒๕๕๙. การทำงาน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:

<https://blog.eduzones.com/jobthai/140018>. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.

### V = Versatile

มีความสามารถหลากหลาย คุณจะต้องเป็นคนรอบรู้ในทุกอย่างสามารถที่จะรับมือกับงานที่เข้ามาได้ทุก รูปแบบโดยที่ไม่ปฏิเสธหรือพยายามหลีกเลี่ยงงาน เพียงเท่านั้นคุณก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าการทำงานมากกว่าคนอื่นแล้ว

### E = Energetic

กระตือรือร้น มีพลังในการใช้ชีวิตอยู่เสมอเพราะเมื่อไรที่คุณเกิดหยุดที่จะตื่นตัวแสวงหาความรู้ใหม่ๆ คุณจะไม่มีแรงที่ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาอย่างลุล่วงเลย

### L = Love

รักงานที่ทำ ถ้าคุณเป็นคนที่เลือกงานไม่ได้คุณก็ต้องพยายามรักงานที่คุณกำลังทำอยู่ให้ได้ แล้วสิ่งนั้นจะดีเอง อย่าลืมว่าความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างชิ้นงานต่างๆขึ้นมา

### O = Organizing

จัดการเป็นเลิศ อย่าคอยพูดว่าไม่มีเวลาถ้าคุณไม่เคยลำดับการวางแผนเรื่องราวว่าควรทำอะไรก่อนและหลังบ้าง แต่ถ้าคุณรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญกับคุณบ้างแล้ว ก็ขอให้หยิบกระดาษกับปากกาออกมาจดโน้ตสั้นๆจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำในชีวิต แล้วเวลาจะกลับมาหาคุณเอง นอกจากนี้งานที่คุณทำก็จะมีประสิทธิภาพอีกด้วย

### P = Positive Thinking

คิดแต่ทางบวก การมองโลกในมุมดีมีความสำคัญกับการทำงานมากจริงๆ เพราะเป็นเหมือนยาวิเศษที่เราสร้างขึ้นเองอย่างที่คุณคิดไม่ถึง ถือเป็นกำลังใจและพลังชั้นเยี่ยมที่จะทำให้มีความสุขและความสุขกับงานทุกชิ้นทีเดียว

ระยะทางสู่เส้นชัยก็สำคัญไม่แพ้กว่าเส้นชัย...อย่ามองข้ามนะคะ

ที่มา : อารณ ภูวิทย์พันธ์ุ

Th.jobsdb.com. ๒๕๕๙. การทำงาน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:

<https://blog.eduzones.com/jobthai/140018>. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.

